

# ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดทำโครงการต้นแบบการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาใน ภาคอีสาน



เมื่อเร็วๆ นี้ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราหัววัวคันไถ ได้ร่วมกับทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ โครงการต้นแบบการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต มั่วัดอุปสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในภาคอีสาน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมชมแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพาะปลูกข้าว ที่บ้านห้วยชัน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้จัดทำแปลงต้นแบบขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกร ให้สามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อชนิดของดิน และความต้องการ การธาตุอาหารของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวัชร ینگสุทวิงศ์ เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เปิดเผยว่า “กิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดทำแปลงต้นแบบขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้สามารถจัดการดิน และใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อชนิดดิน และความต้องการธาตุอาหารของพืช เพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนผลิต และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ในการให้ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตคือปุ๋ยเคมี มุ่งขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนผลิต และทำแปลงต้นแบบขยายผลการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนผลิตในพืช 4 ชนิด โดยแปลงทดลองที่ขอนแก่นเป็นข้าวไวแสง ปลูกที่บ้านห้วยชัน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ชาวด้านต่างๆ มาให้ความรู้ความเข้าใจการทำเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกรอย่างครบวงจร

โดยที่ผ่านมานั้น ปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยบำรุงพืชแบบผิดๆ มักทำตามความเชื่อกันมาว่ายิ่งใส่ปุ๋ยเคมีมาก จะทำให้พืชได้ผลผลิตมาก ข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่ ทำให้สิ้นเปลือง เกิดสารตกค้าง และผลผลิตไม่สูงขึ้นจริง การใช้ปุ๋ยจำเป็นต้องใช้หลักวิชาการมาประยุกต์ทำการวิเคราะห์ดิน ว่าขาดธาตุอาหารชนิดใดบ้าง ต้องอาศัยนักวิชาการ หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วย จากนั้นจึงใส่ปุ๋ยตามสัดส่วนที่พืชต้องการ โดยประโยชน์ที่ได้รับคือ แปลงปลูกข้าวที่ได้รับการวิเคราะห์ดิน จะใช้ปุ๋ยบำรุงดินได้ตรงความต้องการของพืช ไม่ต้องใส่ปุ๋ยปริมาณมากตามความเชื่อ ขณะที่ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ชาวนาลดต้นทุนค่าปุ๋ยและการจัดการ ทั้งสามารถขายข้าวมากขึ้น มีรายได้สูงขึ้นครับ” นายวัชร กล่าว

ด้าน นายสุวรรณ ศรีสุพรรณ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในแปลงทดลอง จ.ขอนแก่น บอกว่า “หลังจากเข้าร่วมโครงการ จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทเอกชนมาให้ความรู้ คำแนะนำการปลูกข้าว ด้วยการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการจัดการดิน และใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง เหมาะสม

ต่อชนิดของดิน และสอดคล้องต่อความต้องการธาตุอาหาร ซึ่งที่ผ่านมาชาวนาอย่างพวกเรามักจะทำนากันแบบเดิมๆ ที่ปุ๋ยตายายทำต่อๆ กันมา แต่ปัจจุบันเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับการทำนาเปลี่ยนแปลงไปมาก พวกตนก็ต้องปรับตัวเอง นำความรู้ที่ได้รับการแนะนำจากนักวิชาการมาใช้ ว่า ใช้ปุ๋ยชนิดใดที่เหมาะสมต่อสภาพดิน ดินที่ปลูกข้าวต้องการธาตุชนิดใดมากกว่ากัน หากใช้ปุ๋ยในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อดิน นาข้าวก็จะให้ผลผลิตสูงขึ้น ประหยัดต้นทุนมากขึ้น” นายสุวรรณ กล่าว

โดยผู้สนใจโครงการต้นแบบการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในภาคอีสาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราหัววัวคันไถ โทร 02-6398888 ต่อ 3324 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

\*\*\*\*\*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 081-6285141